

Kiến Xương

# Tích cực chăm sóc cây màu vụ đông

Vụ đông năm nay, huyện Kiến Xương phấn đấu gieo trồng hơn 3.800ha cây màu các loại. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng cây màu vụ đông theo kế hoạch đề ra.



Nông dân huyện Kiến Xương làm đất trồng cây màu vụ đông thay thế những diện tích đã thu hoạch.

các nguồn hỗ trợ của tỉnh, của huyện, giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện việc hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2021. Theo đó, hỗ trợ các địa phương 96 tấn khoai tây giống của Đức; hỗ trợ trên 1.200kg hạt giống rau cải ăn lá. Việc hỗ trợ khoai tây giống và hạt rau đã được cấp cho các xã, thị trấn từ ngày 29/10 đến ngày 5/11/2021. Ngoài việc hỗ trợ về giống, huyện đã xây dựng cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí cho các mô hình liên kết sản xuất vụ đông có bao tiêu sản phẩm gồm các loại cây trồng như: mô hình trồng ngô nếp tại xã Quang Bình; mô hình trồng cây dưa chuột bao tử, cây khoai tây thương phẩm liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm tại xã Vũ Ninh; mô hình sản xuất cây được liệu (cây ịch mẫu) tại xã Vũ An.

Chia sẻ về công tác chỉ đạo sản xuất trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay bà con nông dân đang tập trung chăm sóc và thu hoạch cây vụ đông đến thời kỳ. Ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con sau khi thu hoạch nhóm rau trồng sớm có thể tiếp tục gieo trồng những giống rau ngắn ngày quay vòng sử dụng đất lúa tiếp theo. Chỉ đạo các HTX tích cực trong việc tìm kiếm đơn vị liên kết sản xuất tiêu thụ để bảo đảm đầu ra của sản phẩm. Thực hiện tốt công tác thủy lợi đồng ruộng, chú trọng đến việc điều tiết nước phục vụ sản xuất và tiêu nước kịp thời cho rau màu vụ đông khi có mưa lớn xảy ra. Khoanh vùng sản xuất để bảo vệ cây vụ đông ưa lạnh chưa thu hoạch khi tiến hành đổ ải chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2022.

Với việc tích cực sản xuất vụ đông cũng như chủ động công tác chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ cây màu vụ đông của bà con nông dân trong huyện, tin rằng các loại cây trồng vụ đông sẽ sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, thu nhập cao, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp trên địa bàn huyện.

THANH HUYỀN  
(Đài TTHT Kiến Xương)

# Làm giàu từ tích tụ ruộng đất

Từng là cựu quân nhân, sau khi xuất ngũ trở về địa phương và tham gia công tác hội cựu chiến binh, anh Ngô Văn Chuẩn, thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư dựa vào đồng đất quê hương để phát triển kinh tế. Hiện nay, mô hình của anh là một trong những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của địa phương, không chỉ tạo việc làm cho người lao động mà còn góp phần tích tụ ruộng đất, xây dựng cảnh đồng lờn.

Gia đình có cơ sở xay xát gạo nên từ lâu anh Chuẩn coi cây lúa, hạt gạo là hướng phát triển kinh tế lâu dài của mình. Năm 2019, anh làm đơn gửi UBND xã Tân Phong xin được tích tụ ruộng đất và được HTX nông nghiệp, UBND xã tận tình giúp đỡ. Sau đó anh cùng cán bộ xã tham dự các buổi họp của thôn để vận động nhân dân cho thuê lại ruộng mà các hộ không cấy. Anh Chuẩn chia sẻ: Thời điểm đầu, tôi vất vả vận động người dân cho thuê ruộng và thiếu nguồn vốn đầu tư máy móc để sản xuất. Phải mất gần nửa năm để tôi vận động hơn 150 hộ dân cho thuê lại ruộng, đến nay mô hình của tôi đã mở rộng hơn 30ha, chủ yếu cấy giống lúa BC15 để sản xuất gạo thương phẩm. Tôi rất cảm ơn các đoàn thể trong

xã đã tạo điều kiện giúp tôi vay vốn tín chấp của ngân hàng để đầu tư sản xuất.

Diện tích lớn nên anh Chuẩn đầu tư hệ thống máy xay máy cấy, 1 máy gặt, 1 máy cày và nhà xưởng rộng hơn 1.000m<sup>2</sup> làm kho bảo quản trị giá gần 4 tỷ đồng. Để chất lượng thóc được bảo đảm, anh xây dựng 2 lò sấy thóc công suất gần 10 tấn/ngày. Với cách làm này anh có thể bảo quản thóc tốt sau mỗi vụ thu hoạch, đồng thời mở thêm dịch vụ sấy thóc để người dân đến sấy. Từ ngày gia đình anh Chuẩn đưa lò sấy vào hoạt động, tình trạng người dân trong thôn phơi thóc ở đường đã hạn chế rất nhiều, bà con đến sấy tại nhà anh ngày một đông. Ưu điểm của việc sấy thóc là giúp hạt thóc bảo đảm về chất lượng, người nông dân tiết kiệm được thời gian, diện tích phơi thóc, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Anh Chuẩn cho biết: Sấy thóc sau thu hoạch đã giúp chất lượng thóc của gia đình tôi được bảo quản tốt hơn, không bị ẩm mốc, cận biến hay sỏi đá lẫn trong hạt thóc, từ đó được doanh nghiệp đặt mua nhiều hơn. Toàn bộ lượng thóc, gạo trong kho của gia đình tôi đã được các doanh nghiệp trong tỉnh thu mua để phục vụ cho bếp ăn tập thể và chính việc bao trọn được mọi khâu từ gieo

cấy đến tiêu thụ đã giúp gia đình tôi tiết kiệm chi phí, nguồn thu về lớn hơn. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mô hình thu lãi 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 2 lao động thường xuyên và hơn chục lao động thời vụ với thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Dự định trong tương lai, anh Chuẩn sẽ tiếp tục vận động bà con cho thuê thêm hơn 10ha, nâng tổng diện tích mô hình lên hơn 40ha ở 3 thôn Ô Mễ 2, Ô Mễ 3 và Ô Mễ 4. Với những kinh nghiệm của bản thân trước đó, anh không ngại khó khăn và sẵn sàng giúp đỡ người dân có nguyện vọng tham quan, học hỏi cách làm của mình.

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Phong đánh giá: Hội viên Ngô Văn Chuẩn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ. Trong công tác hội, anh là người nhiệt tình, trách nhiệm, thường xuyên tham gia hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi hội viên ốm đau cũng như đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ vì người nghèo của xã. Anh đã được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi".

TIẾN DAT



Anh Ngô Văn Chuẩn (người bên phải) xây dựng nhà kho, máy móc bảo quản thóc, gạo trị giá gần 4 tỷ đồng.

Thời điểm này, khắp các cánh đồng màu của huyện Kiến Xương đã được phủ kín bởi màu xanh của nhiều loại rau, ngô, khoai tây, khoai lang, cà chua, dưa, bí các loại... Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong huyện đang tập trung chăm sóc, bón phân, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng. Tại cánh đồng màu của thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, bà Phạm Thị Mến đang nhanh tay đặt mồi và cặm bẫy chuột để bảo vệ 2 sào khoai lang của gia đình. Bà cho biết, ruộng khoai lang đã trồng được 3 tháng, chỉ tầm 1 tháng nữa là cho thu hoạch, tuy nhiên nhiều lưỡng đã bị chuột cắn phá nên phải thường xuyên thăm đồng và có các biện pháp phòng, trừ chuột phá hoại. Ở mảnh ruộng kế bên, ông Trần Sỹ Hạnh đang phun thuốc phòng, trừ sâu

bệnh cho mấy sào ngô của gia đình. Ông cho biết, nhiều năm nay gia đình ông duy trì sản xuất 7 sào cây vụ đông. Tùy từng loại cây trồng và giá cả thị trường cho thu lãi từ 1 - 5 triệu đồng/sào/vụ. Như vậy, sau khi trừ chi phí sản xuất, vụ đông hàng năm gia đình ông thu lãi từ 15 - 25 triệu đồng, cao hơn nhiều so với cấy lúa. Vì vậy, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm đối với gia đình ông. Để các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, ông Hạnh đặc biệt chú trọng chăm sóc đối với từng loại cây, từng giai đoạn sinh trưởng của cây, đồng thời chủ động phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh, bảo vệ cây trồng. Ông cho biết: Vụ đông năm nay tôi trồng các loại cây như ngô, khoai lang, cà chua, bầu, bí, rau các loại. Qua thực tế theo dõi trên đồng ruộng, tôi

phát hiện mấy lưỡng ngô xuất hiện bệnh khô vằn nên mua thuốc phun trừ kịp thời. Từ nay đến cuối vụ tôi tiếp tục theo dõi để phòng, trừ bệnh khô vằn và sâu ăn lá, hoa quả trên cây vụ đông.

Bước vào sản xuất vụ đông năm nay, ngay từ đầu vụ do ảnh hưởng của bão gây mưa kéo dài đã khiến nhiều diện tích rau màu vụ đông ứ đọng nước bị hỏng, dập nát, phải gieo trồng lại. Để bảo đảm công tác sản xuất vụ đông cũng như hoàn thành diện tích gieo trồng theo kế hoạch đề ra, huyện Kiến Xương đã liên tục chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc cây trồng, khôi phục diện tích bị hỏng và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông. Nhằm hỗ trợ, khuyến khích người dân sản xuất vụ đông đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã kết hợp

Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, tính đến ngày 1/12, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh ở 22 hộ chăn nuôi, tại 12 thôn thuộc 8 xã, thị trấn trong huyện, gồm: Thái Thượng, Thái Đô, Mỹ Lộc, Hòa An, Hồng Dũng, Dương Hồng Thủy, An Tân và thị trấn Diêm Điền; số lợn chết đã tiêu hủy 268 con/10.321kg. Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại nhiều địa phương, những ngày qua, huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát bệnh dịch: thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; ban hành nhiều công văn chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bao vây, khống chế, dập dịch, không để lây lan.

Xã Dương Hồng Thủy có tổng đàn lợn lớn hơn 5.000 con. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 5 hộ

## THÁI THỤY Ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại nhiều xã, thị trấn, huyện Thái Thụy đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp bao vây, khống chế, dập dịch, không để lây lan.

chăn nuôi trên địa bàn xã với số lượng lợn chết và tiêu hủy 13 con. Theo ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch UBND xã: Để ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các thôn và các hộ chăn nuôi có lợn chết do mắc bệnh thực hiện việc tiêu hủy đàn lợn theo quy định. Đồng thời, cấp phát hóa chất và hướng dẫn, đôn đốc các hộ chăn nuôi có lợn chết thường xuyên phun hóa chất khử trùng, tiêu độc và rắc vôi bột toàn bộ khu chuồng nuôi và xung quanh. Ngoài ra,

xã tổ chức phun hóa chất khử trùng tiêu độc tại các nơi dễ lây lan dịch như chợ, bãi rác, nơi công cộng... trên phạm vi toàn xã; thực hiện giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ lợn. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo bệnh dịch trên đài truyền thanh để các hộ chăn nuôi biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm việc khai báo với chính quyền địa phương khi có lợn ốm chết và không mang lợn chết vứt ra môi trường khiến dịch lây lan.

Bà Lê Thị Sinh, Trạm trưởng

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Trạm đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn có bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh tổ chức tiêu hủy lợn chết theo quy định. Cấp phát gần 400 lít hóa chất cho các xã, thị trấn có dịch để hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn chết do mắc bệnh dịch phun khử trùng tiêu độc toàn bộ khu chuồng nuôi và xung quanh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Trong tháng 10, Trạm cũng cấp trên 2.050 lít hóa chất của tỉnh hỗ trợ cho các địa phương tổ chức hiện thực thi công vệ sinh, khử



Người chăn nuôi xã Thụy Việt (Thái Thụy) rắc vôi khử trùng chuồng trại.



Hộ chăn nuôi xã Thái Phúc (Thái Thụy) tích cực chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn.

trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Ngoài ra, các địa phương, hộ chăn nuôi chủ động kinh phí mua 1.473 lít hóa chất và hơn 60 tấn vôi bột để tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc khu vực chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và vùng phụ cận; nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao như chợ, nơi buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm, giết mổ động vật.

Hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện 94.168 con. Theo nhận định của ngành chuyên môn, tổng số đàn lợn lớn như hiện nay cùng với nhận thức của một số người chăn nuôi về phòng, chống dịch còn hạn chế, việc buôn bán, vận chuyển lợn các sản phẩm từ lợn gia tăng phục vụ nhu cầu cuối năm là điều kiện thuận lợi để bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan trên diện rộng. Vì vậy, huyện Thái Thụy đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo phương châm "xã giữ xã", "thôn giữ thôn", "hộ giữ hộ", "tràng trại giữ tràng trại"; xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống bệnh dịch để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Ngoài ra, các cấp, ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các ổ dịch phát sinh; kiểm soát vận chuyển, chủ trọng hoạt động các tổ kiểm soát dịch tại các xã, các thôn chưa có dịch để bảo đảm không lây lan dịch từ vùng có dịch sang vùng chưa có dịch. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi.

TRẦN TUẤN

### Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch tả lợn châu Phi

**MỘT SỐ BIỂU HIỆN MẮC BỆNH**

- Bỏ ăn, sụt cân, ủ rũ
- Sốt đột ngột, sốt rất cao 42-43 độ C
- Vành tai, đuôi, cẳng chân, đa phần dưới vùng ngực và bụng có màu sẫm xanh tím

**BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH**

- Theo dõi đàn lợn, áp dụng an toàn sinh học trong chăn nuôi
- Vệ sinh và tiêu độc khử trùng chuồng ít nhất 1 lần/tuần
- Hạn chế tối đa ra, vào cơ sở chăn nuôi
- Lấy mẫu để xét nghiệm khi nghi mắc bệnh

**KHI PHÁT HIỆN DỊCH**

- Tiêu hủy toàn bộ số lợn của hộ chăn nuôi có dịch
- Tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng liên tục khu vực có dịch, đường ra vào ổ dịch và các khu vực có nguy cơ cao
- Tổng rà soát tình hình các đàn lợn trên địa bàn xã và các địa phương khác trên địa bàn
- Lập chốt kiểm dịch, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn vùng có dịch

Nguồn: Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) © TTXVN